

# Sinh hoạt thể thao của giới trẻ giáo đoàn thánh Antôn Quỳnh

09.11.2013, Farvagny

Các bạn trẻ đã dành trọn một ngày giữa mùa thu để đến sinh hoạt với nhau, khi tôi đến thì mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ, thầy sáu Duyệt, anh chủ tịch giáo đoàn cùng tất cả các anh chị phụ trách như chị Ly, anh Khiết, anh Phương, anh Linh, các cháu trong nhóm trẻ của Fribourg đã có mặt thi hành nhiệm vụ chung từ sớm.

Khởi đầu một ngày sinh hoạt là chụp chung vài tấm hình lưu niệm, sau đó anh phó nhóm Công cũng chụp cho chúng ta rất nhiều hình và đã post trên site của giáo đoàn.

Năm nay các bạn trẻ tham gia rất đông có đến tám đội thi giải bóng chuyền, các bạn đã không quản ngại đường xá xa xôi mà đến, ngoài các đội của các cộng đoàn chủ nhà còn có các đội đến từ Berne, Lucerne... Đã được đăng ký từ trước, cả buổi sáng các đội hăng say thi đấu trong tinh thần fair-play, chủ yếu thành phần tham dự là các bạn trẻ, tuy nhiên các lão tướng cũng khá đông, xét về thể lực thì dĩ nhiên là kém hơn giới trẻ nhưng kinh nghiệm thi thử thì chắc dư thừa, qua nhiều vòng giao tranh căng thẳng, gay cấn hào hứng, các bạn trẻ thi đấu hết sức mình, hết sức chăm chú trong từng đường banh, lúc nhíp nhàng, khi vũ bão.

Người đứng ngoài thì cổ võ, vỗ tay, thỉnh thoảng “gào” lên vài câu đốc thúc gà nhà. Cuối cùng thì phần vô địch đã về tay đội trẻ Fribourg.

Các bạn trẻ nhìn ai cũng khỏe mạnh tươi tắn, hơn hờ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ngoài phần thi thể lực còn là dịp các bạn gặp nhau, trao đổi chuyện học hành, gia đình, bạn bè... Tranh thủ buổi trưa có chút giờ nghỉ các em của cộng đoàn Genève và Fribourg còn có trận đá banh giao hữu rất hào hứng.

Phần thi vũ cầu năm nay cũng sôi nổi hơn hẳn năm ngoái, từ các cháu còn ở tiểu học, các anh chị trung, đại học thậm chí các bà mẹ cũng hăng hái tham gia, nhiều bà bị các bạn trẻ cho chạy mệt nghỉ, trái phải, trên dưới mệt bở hơi tai, các bạn trẻ nới tay lắm thì huê chứ không thì “vừa mệt vừa thua te tua”, tinh thần các chị hăng lắm, nhiều chị ngã lên té xuống xong không hề tắt nụ cười, thua cách mấy thì thua chứ luôn đứng cảm chiến đấu tới hơi thở cuối cùng ...

Các cặp thi đấu vũ cầu năm nay không biết có thường xuyên tập luyện với nhau không mà thấy giỏi hơn so với năm ngoái, nhất là các cháu nhỏ như các cháu con anh chị Phú Kim, Tín Thủy... Ngay cả cách thi đấu năm nay cũng có phần chuyên nghiệp và kỹ thuật hơn, mỗi năm mỗi tiến bộ cũng là điểm đáng chú ý về sự cố gắng vươn lên của mỗi thành viên tham dự.

Vô địch vũ cầu năm nay vào tay một cặp nam nữ trẻ từ Lucerne đến tham gia, hai em đấu rất ăn ý, hài hòa nên dễ dàng áp đảo đối phương. Ngoài ra còn cặp nhỏ vô địch vũ cầu nữa thuộc về các cháu của cộng đoàn Genève.

Ngày sinh hoạt thể thao được kết thúc bằng thánh lễ sốt sáng do cha Tuyên Úy Văn cử hành trong tâm tình cha con, anh em xun vầy một nhà.

Xin cảm ơn đến các anh chị phụ trách, anh Bình và chị Hạnh đã lo ăn uống đầy đủ cho mọi người. Các anh chị đã tạo cơ hội vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cho các em, giúp các em ngày càng xích lại gần nhau hơn, hẹn gặp lại mùa thu năm 2014.

PC